



<https://me-qr.com/j4KjqQMw>

เอกสารแนบ



25/67

คำสั่งราชการ	
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ศึกษา
ฉบับเลขที่ 1218	ส่งให้
วันที่ 12 ก.พ. 2567	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๑

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๖/ ๒๒๖๗

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การชะลอชำระหนี้และการฟ้องร้องบังคับคดีครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือที่ ศธ.๐๒๐๑.๖/๒๐๓๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอให้สถาบันการเงินชะลอการชำระหนี้และชะลอการฟ้องร้องบังคับคดีในระหว่างนี้ออกไปก่อน เอกสารดังแนบ ๑

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติแนวทางการแก้ไขหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผิดนัดชำระหนี้ ออกก่อนจนกว่าจะมีบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันการเงิน (MOU) ฉบับใหม่ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันการเงิน (MOU) ฉบับใหม่ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๑ ธันวาคม

๒. ชะลอการใช้สิทธิฟ้องคดี และชะลอการใช้สิทธิบังคับคดี ขั้นตอนการยึดทรัพย์และขั้นตอนการขายทอดตลาด เว้นแต่กรณีระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือระยะเวลาบังคับคดีคงเหลือไม่ถึง ๒ ปี ดังนี้

๒.๑ กรณีชะลอขายทอดตลาด ลูกหนี้ต้องมาลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ของกรมบังคับคดี

๒.๒ กรณีที่ได้มีการยึดทรัพย์แล้ว หากจะงดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือเพื่อของการบังคับคดีแก่ธนาคารและให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการของการบังคับคดีต่อไป โดยให้ติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารหนี้ กทม. และปริมนทลหรือฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค หรือสำนักงานสาขาของธนาคารทุกแห่งในวันและเวลาทำการ เพื่อยื่นคำร้องขอชะลอขายทอดตลาด พร้อมเจรจาประนอมหนี้ และ/หรือ ชำระหนี้ปิดบัญชี และ/หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนวันที่กรมบังคับคดีจะขายทอดตลาด

๓. กรณีลูกค้ำเดิมที่ไม่สามารถผ่อนชำระเงินกู้ให้ธนาคารตามเงินงวดที่กำหนดได้ ประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้สามารถยื่นคำร้องผ่านทาง Mobile Application : "GHB ALL BFRIEND" โดยเงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร เอกสารดังแนบ ๒

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งแนวทางการแก้ไขหนี้สินดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านต่อไป

(นายธนู ขวัญเดช)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ